

การดำเนินงานหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ วันที่ ๖ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางสาวอำพร ทิพย์ลม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนิน โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวันที่ ๖ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒. ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการฯ ได้เรียนเชิญ นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ เขต ๗ มาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวนมากกว่า ๔๐๐ คน ประกอบด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา, สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา, กำนันตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา สารวัตรกำนันตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑,๓,๔,๕,๗,๑๐,๑๒ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), คณะกรรมการชุมชน ๗ ชุมชน และประชาชนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
๓. ผลจากการมีส่วนร่วม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), คณะกรรมการชุมชน ๗ ชุมชน และประชาชนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจที่เข้มแข็ง และห่างไกลยาเสพติด เกิดความสามัคคี โปร่งใสอดทนอดทน ชุมชนเข้มแข็ง และยังช่วยให้รู้จักประนีประนอม การยอมรับขีดความสามารถของตนเอง และผู้อื่น มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาท้องถิ่น, พนักงาน ส่วนท้องถิ่น, พนักงานจ้าง และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและชุมชนเดียวกัน และประชาชนกับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี
๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน การแข่งขันกีฬาก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ความร่วมมือ ความสมัครสมานสามัคคีในระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรชุมชนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนของตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ส่งผลต่อการประสานงานระหว่างหน่วยงาน องค์กร ให้เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่และ การบริการชุมชนสังคม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร และผู้นำชุมชนออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ ประชาชนและชุมชน และทำให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ความสามารถ ส่งผลให้การปฏิบัติงานและการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ภาพบรรยากาศการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๗

